

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp tổng kết năm 2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá để đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá quý IV/2019 và tổng kết năm 2019; định hướng công tác điều hành giá năm 2020. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của thành viên Ban chỉ đạo và đại diện các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Năm 2019, CPI bình quân ước khoảng 2,7% - 2,8% so với cùng kỳ năm 2018, đạt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra từ đầu năm ở mức 4%, nằm trong kịch bản thấp; kết quả kiểm soát lạm phát trong 4 năm liên tục hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là khi chỉ số tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt cao ước trên 7%, gấp hơn 2 lần mức tăng trưởng của lạm phát thể hiện phát triển kinh tế đất nước bền vững, đời sống kinh tế-xã hội được duy trì ổn định.

Công tác quản lý, điều hành giá năm 2019 gặp nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của những yếu tố như căng thẳng chính trị, chiến tranh thương mại, xu hướng bảo hộ mậu dịch trên thế giới đã làm tác động đến kinh tế toàn cầu; giá xăng dầu trong nước diễn biến phức tạp theo giá thế giới và nhất là biến động lớn về giá thịt lợn trong những tháng cuối năm. Để đạt được kết quả kiểm soát lạm phát như trên thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá và nhất là sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá và Nhóm giúp việc chủ động tham mưu có chiều sâu, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp một cách khoa học, bám sát các kịch bản điều hành giá đã được thông qua từ những tháng đầu năm và làm tốt công tác dự báo (tổng hợp, phân tích), xây dựng các kịch bản. Gắn với đó là việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công khai, minh bạch trong điều hành giá nên đã tạo được sự đồng thuận, giám sát từ phía xã hội, kiểm soát lạm phát kỳ vọng. Điều hành giá năm 2019 thực hiện được 2 mục tiêu kép, đó là lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu, việc điều chỉnh giá của một số hàng hóa, dịch vụ

quan trọng, thiết yếu (điện, giáo dục, y tế,...) vẫn đảm bảo thực hiện theo lộ trình đề ra.

2. Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ trong năm 2019 và tổng kết đánh giá, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được và tăng cường đẩy mạnh hơn nữa để tạo cơ sở, điều kiện cho công tác quản lý, điều hành giá trong năm 2020 và những năm tiếp theo; định hướng cho năm 2020 một số nội dung cụ thể như sau:

- Tăng cường hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong công tác dự báo, đánh giá tác động, đề xuất biện pháp, kịch bản điều hành giá; nhất là đối với các mặt hàng có diễn biến tăng giá khó lường, phức tạp cần phải chủ động, quyết liệt thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, xây dựng kịch bản riêng cho mặt hàng về cung cầu, giá cả và đề xuất nhanh chóng, kịp thời các giải pháp bình ổn thị trường.

- Cần có cơ chế nắm bắt, thu thập thông tin kịp thời, chính xác về cung cầu, giá cả của hàng hóa trên cơ sở phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Bộ, ngành, địa phương để có một nguồn số liệu trung thực, thống nhất phục vụ công tác điều hành giá của Ban chỉ đạo.

- Đẩy mạnh rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá để khắc phục những tồn tại, hạn chế, những vấn đề chồng chéo; nhất là nghiên cứu để ban hành hình thức văn bản quyết định giá đáp ứng yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý, điều hành giá đòi hỏi phải kịp thời theo mục tiêu quản lý; tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thiện các định mức kinh tế-kỹ thuật làm cơ sở xác định giá dịch vụ theo lộ trình quy định.

- Tiếp tục rà soát để kiện toàn Ban Chỉ đạo, Nhóm giúp việc của Ban chỉ đạo; quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí hỗ trợ cho việc triển khai các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo.

3. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2020 trong đó đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) dưới 4%.

Theo dự báo về bối cảnh kinh tế thế giới và điều kiện kinh tế-xã hội trong nước cho thấy trong năm 2020 công tác quản lý, điều hành giá nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu là rất khó khăn, bên cạnh đó CPI các tháng cuối năm 2019 ở mức cao góp phần làm CPI tháng và quý I/2020 so với cùng kỳ ở mức cao mặc dù chưa tính tới các yếu tố tăng giá của các hàng hóa dịch vụ trong kỳ, bên cạnh đó mức tăng CPI cùng kỳ phụ thuộc rất lớn vào CPI các tháng đầu năm và các tháng cuối năm; một số hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá phải tiếp tục được điều chỉnh theo lộ trình (y tế, giáo dục,...); trong khi đó, một số hàng hóa, dịch vụ có giá biến động phức tạp, khó lường (xăng dầu, thịt lợn), những vấn đề phát sinh từ căng thẳng chính trị, xung đột thương mại giữa các quốc gia vẫn diễn biến phức tạp sẽ tác động lên giá cả thị trường thế giới và trong nước.

Đánh giá cao các kịch bản đề xuất của Nhóm giúp việc, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kiểm soát CPI bình quân năm 2020; công tác quản lý điều hành giá cần chú trọng ngay từ trong quý I/2020 và thực hiện kịch bản điều hành giá cả năm 2020 với bước đi thận trọng, không chủ quan, nhất quán điều hành giá, kiểm soát CPI bình quân cả năm dưới 4% (trong khoảng từ 3,59% đến 3,91%).

Để đạt được mục tiêu trên, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

a. Trước mắt không thực hiện điều chỉnh giá trong quý I và quý IV đối với các mặt hàng do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý; trường hợp điều chỉnh, phải có phương án giá cụ thể và các Bộ, ngành, địa phương cần phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê; Sở Tài chính và cơ quan thống kê tại địa phương để tính toán mức độ tác động vào CPI, trên cơ sở đó báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt thận trọng.

b. Đối với công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đẩy mạnh thực hiện mô hình Chương trình bình ổn thị trường Tết, Chương trình kết nối cung cầu hiệu quả tại một số địa phương, chú trọng các địa bàn lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội,... và đảm bảo lượng cung hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu người dân, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp, khu chế xuất nơi tập trung nhiều người dân lao động.

c. Chủ động tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, nắm bắt tình hình giá cả thị trường để dự báo, đề xuất biện pháp điều hành giá phù hợp trong từng giai đoạn, từng thời kỳ; nhất là các mặt hàng quan trọng, thiết yếu có giải pháp chủ động chuẩn bị các nguồn hàng hóa vào đầu năm và cuối năm để hạn chế tăng giá bất hợp lý. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động trong điều hành sản xuất và phân phối các nguồn hàng để ứng phó kịp thời với các chính sách kinh tế của các nước có quan hệ thương mại lớn.

d. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành lạm phát cơ bản trong khoảng 2 – 2,5%.

e. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá. Kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công...

g. Phát huy và đẩy mạnh hơn nữa tính chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, nhất quán trong thông cáo

báo chí và tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn báo chí, người dân được tiếp cận thuận lợi, kịp thời đối với những thông tin điều hành, quản lý giá của Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội, kiểm soát lạm phát kỳ vọng. Chú trọng công tác tuyên truyền ngay tại cơ sở để tạo sự lan tỏa thông tin nhanh chóng, chính xác. Tăng cường công tác tuyên truyền và ứng phó kịp thời để hạn chế những thông tin thất thiệt gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường; chủ động tuyên truyền về công tác điều hành giá nhất là các mặt hàng có tính chất nhạy cảm đến người dân để hạn chế lạm phát kỳ vọng.

h. Chủ động xây dựng các kịch bản để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, điều hành giá đối với một số mặt hàng cụ thể sau:

- **Thịt lợn:** Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt kiểm soát, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW; chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019, Công điện 667/CD-TTg ngày 04/6/2019; chỉ đạo việc lập kế hoạch cụ thể và tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác tái đàn an toàn sinh học; thực hiện các phương án để đảm bảo cân đối cung – cầu trong ngắn hạn và dài hạn, trong đó khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp nhập khẩu để bảo đảm nguồn cung thịt lợn theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 212/TB-VPCP ngày 25/12/2019. Bộ Tài chính chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ khẩn trương hỗ trợ cho người chăn nuôi, nhằm giảm thiểu khó khăn và có thêm nguồn lực để người chăn nuôi kịp thời khôi phục sản xuất.

Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo lưu thông, giao thương thuận lợi mặt hàng thịt lợn và lợn thịt trong cả nước và giữa các vùng, địa phương; kiểm soát chặt chẽ việc buôn lậu qua biên giới; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng.

- **Điện:** Bộ Công Thương chỉ đạo EVN nghiên cứu để ban hành Biểu giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng thực hiện trong năm 2020 đảm bảo phù hợp thực tiễn tiêu dùng điện và hiệu quả kinh tế hài hòa giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, lấy lợi ích người dân làm trọng tâm; xây dựng kịch bản điều hành giá điện năm 2020 trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020, kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018, ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2019, chi phí dự kiến năm 2020 của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

- **Xăng dầu:** Bộ Công Thương chủ trì theo dõi nắm bắt diễn biến giá xăng dầu thế giới để điều hành giá trong nước phù hợp, kết hợp sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn giá xăng dầu để bình ổn giá thị trường; có kịch bản ứng phó kịp thời nếu giá xăng dầu tăng cao, nhất là trong nửa đầu năm, các thời điểm

lễ, Tết để tránh ảnh hưởng đến kỳ vọng về lạm phát; sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP để khắc phục các bất cập do thực tiễn phát sinh.

- **Dịch vụ y tế:** Bộ Y tế hoàn tất việc rà soát, phân loại dịch vụ và định mức kinh tế-kỹ thuật trong năm 2020; chủ động tính toán để đề xuất phương án triển khai bước 3 (kết cấu chi phí quản lý trong giá dịch vụ) theo phân đoạn, đối với các dịch vụ đã rà soát xong định mức kinh tế-kỹ thuật thì thực hiện ngay phương án giá kết cấu chi phí quản lý để đề xuất điều chỉnh kịp thời; đẩy mạnh thực thi các nhiệm vụ để việc điều chỉnh giá toàn bộ các dịch vụ y tế theo bước 3 trong năm 2020.

- **Thuốc chữa bệnh cho người:** Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc tập trung; đánh giá ưu nhược điểm của hình thức đấu thầu thuốc tập trung để đề xuất giải pháp khắc phục, thực hiện chặt chẽ quy trình đàm phán giá thuốc; sớm thực hiện công tác đấu thầu vật tư y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị phương án để thực hiện khi có chủ trương của Chính phủ.

- **Dịch vụ giáo dục:** Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo (học phí), cơ chế thu, quản lý học phí của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025 (hoặc 2030) và báo cáo Chính phủ xem xét; về sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo chương trình mới thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Luật giá.

- **Dịch vụ BOT:** Hoàn thành triển khai việc thu phí không dừng trong năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gian lận trong quản lý, hạch toán doanh thu của các dự án BOT.

- **Dịch vụ hàng không:** Bộ Giao thông vận tải cần rà soát kỹ và đánh giá tác động đến các đối tượng điều chỉnh, nhất là yếu tố tâm lý gây lạm phát kỳ vọng; trường hợp cần điều chỉnh thì thực hiện trong cuối quý II hoặc quý III/2020.

- **Khung giá đất:** Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá tổng thể pháp luật về đất đai để đề xuất hoàn thiện nhằm khắc phục bất cập thực tiễn và giá đất ngày càng minh bạch góp phần giúp công tác quản lý Nhà nước nói chung và công tác điều hành giá hiệu quả; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện giá đất của địa phương theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP của Chính phủ và đánh giá biến động của giá đất tác động đến kinh tế-xã hội, đến công tác kiểm soát lạm phát mục tiêu; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội; kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo điều hành giá khi có ảnh hưởng tiêu cực.

- **Đối với các sản phẩm dịch vụ chuyển từ phí sang giá:** Các Bộ, ngành địa phương rà soát tình hình ban hành mức giá các dịch vụ và dự kiến mức điều chỉnh giá, lộ trình điều chỉnh nếu có theo hướng tính đúng tính đủ các chi phí cấu thành giá đảm bảo hài hòa lợi ích nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ; trên cơ sở đó thực hiện điều chỉnh giá với mức độ và thời điểm phù hợp. Các Bộ, ngành rà soát hoàn thiện ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật để làm căn cứ xây dựng phương án giá dịch vụ.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp điều hành giá theo các kịch bản đã được phê duyệt; đẩy mạnh công tác kiểm tra thực hiện pháp luật về giá, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp; đôn đốc triển khai và thực hiện báo cáo theo quy định. Đối với các vấn đề mới phát sinh cần xử lý gấp, nhất là trong điều hành cần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các Bộ, ngành chủ động báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá và đồng thời có văn bản gửi Bộ Tài chính – Thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá và Bộ Thông tin và Truyền thông để có định hướng về điều hành giá chung và công tác thông tin, tuyên truyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Vương Đình Huệ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội;
- Thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá;
- Các Bộ: TC, CT, Y tế, GD&ĐT, GTVT, TT&TT NN&PTNT, TN&MT, XD, KH&ĐT, LĐT&XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGD Công TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, NN, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH. 26

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Mai Thị Thu Vân